



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๑ กันยายน ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอร่างกฎหมายจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่เกาะ		

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายชอ ชัมชอก สมาชิกวุฒิสภาพรรคประชาธิปไตยเกาหลี สังกัดพรรคฝ่ายรัฐบาล ได้เตรียมยื่นเสนอแก้ไขร่างกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกาะ โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่เกาะ เพื่อกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดทำนโยบายที่จำเป็นในการพัฒนาพื้นที่เกาะทั้งหลายที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยกว่า ๑๐ คน ในภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีอัตราการอยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันปัญหาเกาะร้าง โดยล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านได้มีการกำหนดนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่เกาะในการสร้างคุณค่าอัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะอย่างมีคุณค่า ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เกาะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาพื้นที่ทางทะเล ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต ซึ่งปัจจุบันพบว่ารัฐบาล ยังไม่มีการกำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน

การพัฒนาพื้นที่อาศัยของประชากรที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการทำงานแก่รัฐบาล อีกทั้งเกาหลีใต้มีส่วนในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลในสัดส่วนร้อยละ ๕๘.๓ มีมูลค่าส่งออกสินค้า จำนวน ๕.๒ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางทบทวนมาตรการป้องกันภัยทะเล และความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นด้วยการขยายบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจน้ำให้มีความเข้มแข็งผ่านการแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และการบริหารจัดการของสำนักงานตำรวจน้ำ โดยเฉพาะการรองรับและต่อต้านภัยคุกคามการก่อการร้ายทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มาของข่าว:	<a href="http://www.sisamagazine.co.kr/news/articleView.html?idxno=329454">http://www.sisamagazine.co.kr/news/articleView.html?idxno=329454</a> <a href="https://www.yna.co.kr/view/AKR20200908134700054?input=1195m">https://www.yna.co.kr/view/AKR20200908134700054?input=1195m</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๕/๖๓
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	